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คณะกรรมการสายงาน	CSR	

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	

และบริษัท	อาร์ต	ออฟ	ไลฟ์	วิสาหกิจเพ่ือสังคม	จ�ากัด	

ประชุมหารือแผนงานลงพ้ืนท่ีท่ี	:
-	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ใน	วันพฤหัสบดีท่ี	29	มีนาคม	2561

เวลา	12:00	–	15:40	น.	

-	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ใน	วันพุธท่ี	4	เมษายน	2561	

เวลา	8:30	–	12:00	น.	

ท้ังน้ี	เพ่ือแจกจ่ายสมุดบันทึกการรักษา	(Survivor	Planner)	ให้ผู้ป่วยมะเร็ง

ในโครงการ	"สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง	13,000	ราย"	

ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เย็นวันน้ีครับ
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“พิทักษ์	รัชกิจประการ” 
ก้าวสู่เวทีนักเขียนคร้ังแรกกับหนังสือ	“คนเล็ก	เวทียักษ์”

เผยหมัดฮุกแบบ	“มวยรอง”	เพ่ือชนะน็อคในธุรกิจ

TICON	ส่งต่ออ�านาจบริหารงาน	

หลัง	วีรพันธ์	พูลเกษ	ลาออกจาก	CEO 

-	เชื่อ	ปณต	สิริวัฒนภักดี	ประธานบอร์ดบริหาร	น�าไทคอนสู่ความส�าเร็จ

	 คณะกรรมการ	บริษัท	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	
หรือ	“ไทคอน”	ประกาศการส่งต่ออ�านาจบริหารงานในบริษัท	ภายหลังจาก	นาย
วีรพันธ์	พูลเกษ	ลาออกจากต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท	มีผล
ตั้งแต่วันที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2561	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติให้	นาย
โสภณ	ราชรักษา	ในฐานะผู้อ�านวยการใหญ่ของบริษัท	ด�ารงต�าแหน่งรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกต�าแหน่ง	มีผลนับตั้งแต่วันที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2561	
เป็นต้นไปเช่นเดียวกัน
	 นายชายน้อย	เผื่อนโกสุม	ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทคอน	อินดัสเทรียล	
คอนเน็คชั่น	(มหาชน)	กล่าวว่า	คณะกรรมการบริษัทฯ	ขอชื่นชมในความทุ่มเท
ของนายวีรพันธ์	ที่มีบทบาทในการส่งเสริมความส�าเร็จของไทคอนตลอดช่วง
เวลาที่ผ่านมา	จนท�าให้ไทคอนมีผลก�าไรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด	อีกทั้งยัง
สามารถขยายกิจการด้านโลจิสติกส์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม	
จนปัจจุบันมีพื้นที่ในการบริหารจัดการมากถึง	2.7	ล้านตารางเมตร		รวมถึง
ยังมีบทบาทในการผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพโรงงานและคลังสินค้าของ
ไทคอนจนได้รับมาตรฐานอาคารเขียวในระดับโกลด์จาก	LEED	(Leadership	in	
Energy	&	Environmental	Design)	นอกจากนี้	ได้น�าการควบรวมกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์	รวม	4	กอง	จนในปัจจุบันกองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน	หรือ	TREIT	
สามารถขึ้นมาเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใน
ปัจจุบันอีกด้วย
	 ส�าหรับนายโสภณ	นับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการ	และเป็นผู้น�าองค์กร
ที่มีคุณสมบัติพร้อม	เคยด�ารงต�าแหน่งในส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน	(บีโอไอ)	เป็นระยะเวลากว่า	7	ปี	อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในฐานะผู้บริหาร

ระดับสูงในแวดวงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ซึ่งที่ผ่านมาเป็นผู้ดูแลกลยุทธ์ในการ
พลิกโฉมไทคอน	เสริมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัท	ติดตาม
การเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่	ขยายการพัฒนาไปในลักษณะการสร้างตามความ
ต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ	(Built-to-Suit)	รวมถึงการน�าเทคนิกใหม่ๆ	ในการ
พัฒนาจากบริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	ลิมิเต็ด	ออสเตรเลีย	มาปรับปรุง
ใช้		ที่ส�าคัญนายโสภณยังมีความเป็นผู้น�าและความสามารถในหลากหลายด้าน	
คณะกรรมการบริษัทของไทคอนจึงมั่นใจว่านายโสภณและผู้บริหารทุกท่านในทีม
บริหาร	จะสามารถสานต่อวิสัยทัศน์	ตลอดจนแนวความคิดของไทคอนที่ให้ความ
ส�าคัญต่อลูกค้าเป็นหลัก	พร้อมเดินหน้าพัฒนาธุรกิจของบริษัท	รวมถึงรักษา
ต�าแหน่งผู้น�าในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของไท
คอนไว้ได้อย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้ภายใต้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากคณะกรรมการ
บริหาร
	 นายชายน้อย	กล่าวเสริมว่า	คณะกรรมการบริษัทยังให้ความเชื่อมั่นว่า	
นายปณต	สิริวัฒนภักดี	ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร	จะช่วยชี้น�าให้
ไทคอนไปสู่ความส�าเร็จในก้าวต่อไป	โดยเมื่อเร็ว	ๆ	นี้	ไทคอนได้ประกาศกลยุทธ์
ใหม่ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมความสามารถตลอดจนศักยภาพของบริษัท	
พร้อมขยายธุรกิจสู่สายงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
แบบผสมผสาน	ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่ออสังหาริมทรัพย์	และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง	ทั้งนี้	ไทคอนมีแผนจะใช้ความเชี่ยวชาญและเครือข่าย
ในระดับนานาชาติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่าง	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	
ลิมิเต็ด	เพื่อก้าวสู่ความส�าเร็จ	ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีในอนาคต

	 นายพิทักษ์	รัชกิจประการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	

พีทีจี	เอ็นเนอยี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PTG	เผยหมัดเด็ดการท�า

ธุรกิจเป็นครั้งแรก	ผ่านหนังสือ	“คนเล็ก	เวทียักษ์”	เรื่องราวชีวิต	

แนวคิดการบริหาร	และกลยุทธ์การท�าธุรกิจบนเส้นทางการต่อสู้ที่ไม่

เหมือนใครในแบบฉบับ	“มวยรอง”	พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆ	

ทั้งในการท�าธุรกิจและการใช้ชีวิตในหลากหลายแง่มุม	ในราคาเพียง

เล่มละ	50	บาท	ทุกแผงหนังสือชั้นน�าทั่วประเทศแล้ววันนี้	

	 หนังสือ	“คนเล็ก	เวทียักษ์”	เล่าถึงเรื่องราว	ประสบการณ์	และ

กลยุทธ์การท�าธุรกิจอันโดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใครในแบบฉบับ	

“มวยรอง”	ที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบและไม่มีทางชนะบนสังเวียนการ

ต่อสู่อันดุเดือด	แต่คุณพิทักษ์สามารถน�าพีทีจีข้ามผ่านวิกฤตในวัน

ที่บริษัทเป็นหนี้หลายพันล้าน	สู่ผู้น�าธุรกิจพลังงานครบวงจร	ที่นับ

ได้ว่าเติบโตเร็วที่สุดบริษัทหนึ่งของประเทศในวันนี้	กลเม็ดเด็ด	เคล็ด

(ไม่)ลับของหนังสือเล่มนี้	พร้อมจุดประกายทุกความฝัน	สร้างแรง

บันดาลใจในการต่อสู้	ส่งต่อเทคนิคขยับฟุตเวิร์กที่แตกต่าง	เพื่อช่วง

ชิงโอกาสฮุกที่ใครมองไม่เห็น	และชนะน็อคบนเวที!	“อย่าปล่อยให้

ความคิดเล็กๆ	บีบชีวิตคุณให้เล็ก	ต้องคิดให้ใหญ่	ใฝ่ให้สูง	เล่นให้ใหญ่	

แล้วดูซิว่าชีวิตของคุณ	ใหญ่ได้แค่ไหน”
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CPF	จับมือ	รพ.สินแพทย์
	ให้บริการอาหารเพ่ือผู้ป่วยถึงเตียง			

พร้อมเปิดศูนย์อาหาร	Food	World	สาขาท่ี	9	

	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ซีพีเอฟ	ให้

บริการเสริฟอาหารส�าหรับผู้ป่วยและญาติ	ในโรงพยาบาลสินแพทย์	ตอบ

สนองความต้องการอาหารสะอาดปลอดภัย	ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

และความต้องการของผู้ป่วยแต่ละบุคคล	โดยท�างานร่วมกับแพทย์และนัก

โภชนาการของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด		

	 นายอมร	อ�าไพรุ่งเรือง	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ซีพีเอฟ	กล่าวว่า	เมื่อต้นปี	2561	

ที่ผ่านมา	บริษัทฯได้เริ่มให้บริการด้านอาหารผู้ป่วยใน	ณ	โรงพยาบาล

สินแพทย์	ถ.รามอินทรา	ซึ่งประกอบไปด้วย	อาหารธรรมดา	อาหาร

อ่อน	อาหารเหลวใส	อาหารเหลวข้น	และ	อาหารส�าหรับญาติ-ผู้เฝ้าไข้	

นอกจากนี้	ยังมีอาหารที่แยกตามประเภทผู้ป่วย	เช่น	อาหารหลังคลอด	

อาหารเด็ก	อาหาร	Western	และอาหารเฉพาะโรคที่จัดท�า	Meal	Plan	

ตามค�าสั่งแพทย์

	 “อาหารเฉพาะกลุ่มส�าหรับผู้ป่วยนี้	จะมีคุณภาพเทียบเท่าการบริการ

ในโรงแรมระดับ	5	ดาว	โดยให้บริการแบบครบวงจร	มีทีมโภชนากร

ท�างานร่วมกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาล	ก�าหนดเมนู	การปรุงอาหาร

อย่างถูกต้อง	และเหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย	ขณะที่	ยังคง

รสชาติและหน้าตาอาหารที่น่ารับประทาน	พร้อมทีมงานให้บริการรับออเด

อร์และเสิร์ฟอาหารถึงห้องผู้ป่วย		

	 ไม่เพียงเท่านั้น	บริษัทยังมีทีมตรวจสอบคุณภาพ	(Quality	Audit:	

QA)	ตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการและคุณภาพอาหารทุกขั้นตอน

อย่างเข้มงวด	มีบริการอาหารให้คณะแพทย์และพยาบาล	ญาติผู้ป่วย	

(Room	Service)	ตลอดจน	โรงอาหารส�าหรับพนักงานและโรงอาหาร

กลางของโรงพยาบาลด้วย”	นายอมรกล่าว

	 ปัจจุบัน	ซีพีเอฟให้บริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระราม9	โรง

พยาบาล	BNH	และล่าสุดคือ	โรงพยาบาลสินแพทย์	สาขารามอินทรา	โดย

ได้รับการตอบรับจากผู้ป่วยและญาติจากโรงพยาบาลทุกแห่งเป็นอย่างดี

	 ทั้งนี้	การให้บริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลคือส่วนหนึ่งของเป้า

หมายการเป็น	Food	Service	Provider	เพื่อให้บริการด้านอาหารทุกรูป

แบบ	รองรับความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม	

	 ด้าน	นพ.เฉลิมพล	นุกูลกิจรองผู้อ�านวยการฝ่ายแพทย์	โรงพยาบาล

สินแพทย์	กล่าวว่า	การให้มืออาชีพเข้ามาบริการอาหารผู้ป่วยตามอาการ

ของผู้ป่วยแต่ละราย	ภายใต้การท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของทีม

แพทย์	และนักโภชนาการของโรงพยาบาล	ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทั้ง

แพทย์	ผู้ป่วย	และญาติผู้เฝ้าไข้	ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ทุกฝ่าย	ท�าให้

ประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลยิ่ง

ขึ้น	

	 นอกจากนี้ซีพีเอฟยังเปิดให้บริการ	ศูนย์อาหาร	“ฟู้ดเวิลด์”	สาขาที่	9	

ณ	โรงพยาบาลสินแพทย์ด้วย	ซึ่งเป็นศูนย์อาหารขนาดพื้นที่	200	ตร.ม.	

และมีร้านอาหารให้บริการอย่างหลากหลาย	ครอบคลุมทุกประเภท	อาทิ	

ร้าน	Face	cook	ซึ่งประกอบไปด้วย	ข้าวมันไก่,	ข้าวไข่เจียว,	ข้าวขาหมู	

และข้าวหน้าเป็ด	ร้านต้มย�าท�าแกง	ให้บริการข้าวราดแกง	และอาหารตาม

สั่ง	ร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยเลิศ	ร้าน	Star	Coffee	ตลอดจนมีบริการอาหาร

และโซนที่นั่งพิเศษส�าหรับลูกค้ามุสลิม	โดยมีครัวฮาลาล	ที่ผ่านการรับรอง

ฮาลาล	จากคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครไว้ให้บริการ	

เนื่องจากบริเวณ	ถ.รามอินทรา	มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัย

อยู่เป็นจ�านวนมาก	

	 “ผมเชื่อมั่นว่าการให้บริการอาหารส�าหรับผู้ป่วย	ญาติ	แพทย์

พยาบาล	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล	ตลอดจนประชาชนทั่วไป	ในโรงพยาบาล

สินแพทย์	ด้วยรูปแบบการให้บริการแบบครบวงจร	จากอาหารที่สะอาด

ปลอดภัย	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	อาหารผู้ป่วยที่มีคุณค่าสารอาหารตรง

ตามแพทย์ก�าหนด	จะตอบโจทย์ความต้องการของทุกคน	และเอื้อให้มีสุข

พลานามัยที่ดีขึ้น	สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านได้

อย่างมีความสุข”	นายอมรกล่าวทิ้งท้าย
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PSTC	ประเมินงบ	Q1/61	ก�าไรแจ่มกว่าปีก่อน	-ท้ังปีรายได้บานฉ�๋า

วัลลภา	ไตรโสรัส	ซื้อหุ้น	PSTC	จาก	เฉลิมชัย	มหากิจศิริ	

เพ่ิมอีก	6.21%	รวมเป็น	22.49%	เป็นเร่ืองดี-เล็งอนาคตสดใส

	 PSTC	ประเมินงบ	Q1/61	ก�าไรแจ่มกว่าปีก่อน-ทั้งปีรายได้บานฉ�๋า	

ส่วนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน	ขนาด

ก�าลังการผลิต	50	เมกะวัตต์ที่จังหวัดนิญถ่วน	ประเทศเวียดนาม	PSTC	

ถือหุ้น	50%	และ	GELEX	จะถือ	50%	มิ.ย.นี้	ก่อสร้าง-COD	มิ.ย.

ปีหน้า	ประเมิน	IRR	11-12%	ตั้งเป้ามี	PPA	ที่เวีดยนาม	100เมกฯ	ส่วน

ภาครัฐชะลอ	PPA	ไม่กระทบเหตุคาดล่วงหน้าแล้ว-เผยมี	PPA	ยังไม่	COD	

40เมกฯและไม่รวมที่เวียดนาม	พร้อมชี้วัลลภา	ไตรโสรัส	ซื้อหุ้น	PSTC	จาก	

เฉลิมชัย	มหากิจศิริ	เพิ่มอีก	6.21%	รวมเป็น	22.49%	เป็นเรื่องดี-เล็ง

อนาคตสดใส

	 นายพระนาย	กังวาลรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เพา

เวอร์	โซลูชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	PSTC	เปิดเผยว่า	การที่เมื่อวันที่	

28	มีนาคม	2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เพาเวอร์	โซลูชั่น	จ�ากัด	

(มหาชน)	ครั้งที่	3/2561	มีมติให้บริษัท	พีเอสทีซี	อินเตอร์เนชั่นแนล	

จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	ท�าการลงนามในบันทึกข้อตกลง	(MOU)	เข้าร่วม

ลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน	ขนาด

ก�าลังการผลิต	50	เมกะวัตต์ที่จังหวัดนิญถ่วน	ประเทศเวียดนาม	กับ	

NinhThuan	Gelex	Energy	Company	Limited

	 ซึ่ง	เป็น	บริษัท	ในกลุ่ม	Vietnam	Electrical	Equipment	Joint	

Stock	Corporation	(GELEX)	(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน

ประเทศเวียดนาม)

	 ทั้งนี้งบลงทุนของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติด

ตั้งบนพื้นดิน	ขนาดก�าลังการผลิต	50	เมกะวัตต์	ไม่เกิน	1,500	ล้านบาท	

โดย	PSTC	จะถือหุ้น	50%	และ	GELEX	ถือ	50%

	 นายพระนายกล่าวว่า	ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ	IRR	ครั้งนี้	

ประมาณ	11-12%	และ	IRR	ON	EQUITY	ประมาณ	15-18%	(ถ้า	ดบ.	ต�่า	

5%	จะสูงกว่านี้)

	 ส�าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน	

ขนาดก�าลังการผลิต	50	เมกะวัตต์	PSTC	ยังได้งาน	EPC	ประมาณ	1,400	

ล้านบาท	เริ่มก่อสร้างเดือนมิถุนายนนี้และจะเริ่มจ่ายไฟไฟ้าเชิงพาณิชย์

ประมาณเดือนมิถุนายน	2562

	 ปัจจุบัน	บริษัทฯอยู่ระหว่างยื่นขอใบอนุญาตเพิ่มเติมในบริเวณใกล้

เคียง	และอาจจะมีการขยายมากกว่านั้นในอนาคตอันใกล้

	 โดยรวมมีงานในมือ	รวมงานที่เวียดนามรวมกว่า	2,000	ล้าน	และใน

ส่วนบิ๊กแก๊ส	มีงานในมือ	กว่า	600	ล้าน	โดยปริมาณขายแก๊สเติบโตดี

	 ส่วนผลประกอบบการไตรมาสแรกปีนี้	คาดว่า	จะมีก�าไรเพิ่มกว่าปี

ก่อน	เนื่องจากมาจาก	3	ธุรกิจหลัก	ส่วนรายได้ปีนี้	คงจะมากกว่าปี	2560	

โดยสัดส่วนรายได้มาจาก	1)	จากธุรกิจ	Power	Energy	Management	

30%2)	จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	40%และ3)	จากบริษัทลูก	

Big	gas	30%

	 กรณีภาครัฐ	ชะลอเรื่อง	PPA	นั้น	ไม่กระทบบริษัทฯ	เพราะคาดการณ์

ไว้ล่วงหน้า	จึงเข้าซื้อ	biggas	และออกขยายในตลาดต่างประเทศที่มี

ศักยภาพ	ประกอบกับยังมี	PPA	ที่ยังไม่	COD	อยู่อีก	40	mw	ไม่รวมถึง	

PPA	ที่ร่วมทุนในเวียตนามที่ตั้งเป้า	จะได้มาประมาณ	100	MW

	 นายพระนายกล่าวถึงกรณีนางวัลลภา	ไตรโสรัส	ซื้อหุ้น	PSTC	จาก	

เฉลิมชัย	มหากิจศิริ	เพิ่มอีก	6.21%	รวมเป็น	22.49%	ว่า	นับว่าเป็น

เรื่องที่ดีและส่งผลดีต่อนักลงทุน	ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและที่ผ่าน

มานางวัลลภา	ไตรโสรัส	ก็ไม่เคยขายหุ้น	PSTC	ออกมา	เพราะมองเห็น

อนาคตที่ดีของ	PSTC	รวมทั้งทีมผู้บริหาร
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AMATAV	เผย	รัฐบาลเวียดนาม	ไฟเขียวอมตะวีเอ็น
เข้าพัฒนานิคมฯแห่งใหม่โครงการอมตะ	ชิต้ี	ฮาลอง	

เฟสแรกบนพ้ืนท่ีกว่า	4	พันไร	่

	 บริษัท	อมตะ	วีเอ็น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	AMATAV	เผย	รัฐบาล

เวียดนามมอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนการลงทุนอนุญาตให้อมตะ

วีเอ็นเข้าพัฒนานิคมฯแห่งใหม่โครงการอมตะ	ชิตี้	ฮาลอง	(AMATA	CITY	

HALONG)	จังหวัดกว่างนิงห์	เฟสแรกบนพื้นที่กว่า	4	พันไร่	เพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมทั่วไปและกลุ่มไฮเทค	มั่นใจศักยภาพตอนเหนือแหล่งลงทุน

ใหม่เชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ตลาดจีนและทั่วโลก	ชี้หลังพัฒนาโครงการ

แล้วเสร็จคาดสร้างรายได้กว่า	5,000	ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี	และสร้าง

งานกว่า	300,000	ต�าแหน่ง?

	 นางสมหะทัย	พานิชชีวะ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

บริษัท	อมตะ	วีเอ็น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	AMATAV	เปิดเผยว่า	เมื่อ

วันที่	30	มีนาคม	61	นายเหวียน	ซวน	ฟุก	นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม	และพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรีแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนการลงทุน	(Investment	Registration	Certificate	:	IRC)	

อนุญาตให้เข้าพัฒนาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของกลุ่มอมตะ

ในโครงการอมตะ	ชิตี้	ฮาลอง	(AMATA	CITY	HALONG)	จังหวัดกว่าง

นิงห์ระยะที่	1	จ�านวน	4,462.5	ไร่	(714	เฮกตาร์)	ให้กับบริษัท	อมตะ	วี

เอ็น	จ�ากัด	(มหาชน)	จากนายเหงียน	ดึก	ลอง	ประธานคณะกรรมาธิการ

ประชาชนจังหวัดกว่างนิงห์	ภายในงานประชุมสุดยอดผู้น�าแผนงานความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	6	ประเทศ	(GMS)	ครั้งที่	

6	ณ	กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

	 “การเข้าพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของกลุ่มอมตะใน

โครงการอมตะ	ซิตี้	ฮาลองเฟสแรกครอบคลุมพื้นที่	4,462.5	ไร่	(714	

เฮกตาร์)	ซึ่งถือเป็นโครงการระยะแรกที่บริษัทได้รับใบอนุญาตเพื่อการ

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม	จากพื้นที่

ที่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลจังหวัดกว่างนิงห์	ให้ท�าการศึกษาและ

อนุมัติแผนโดยรวมส�าหรับการ	พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมครบวงจร	น�าไป

สู่เมืองอัจฉริยะในอนาคต	ที่จังหวัดกว่างนิงห์	บนพื้นที่ทั้งหมด	36,181.25	

ไร่	(5,789	เฮกตาร์)	แบ่งการพัฒนาเป็นทั้งหมดออกเป็น	3	ระยะ	โดยจะ

ใช้งบประมาณส�าหรับการลงทุนโครงการทั้งหมดประมาณ	50,000	ล้าน

บาท	(1.6	พันล้านเหรียญสหรัฐ)	และจะเริ่มก่อสร้างในปี	63	นี้”	นางสม

หะทัย	กล่าว

	 นอกจากนี้โครงการอมตะ	ซิตี้	ฮาลอง	ตั้งอยู่ในศูนย์กลางการ

คมนาคมขนส่งทางตอนเหนือของเวียดนาม	ใกล้กับท่าอากาศยานระหว่าง

ประเทศท่าเทียบเรือลึกช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านโลจิสติกส์สามารถ

ส่งออกสินค้าไปยังทั่วโลก	ด้วยศักยภาพทางด้านภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับ

ประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และยังเชื่อมโยงกับเส้นทางเดินเรือเพื่อ

ขนส่งสินค้าที่ส�าคัญของโลกได้อีกด้วย

	 ปัจจุบันบริษัท	อมตะ	วีเอ็น	จ�ากัด	(มหาชน)	มีประสบการณ์มานาน

กว่า	20	ปีในเวียดนามมานานกว่า	23	ปี	และได้พัฒนา	สองโครงการ	ใน

ประเทศเวียดนาม	ได้แก่	อมตะ	ซิตี้	เบียนหัว	ตั้งอยู่ที่	จังหวัดดองไน	บน

พื้นที่	4,375	ไร่	(700	เฮกตาร์)	ซึ่งในขณะนี้มีนักลงทุนเข้าประกอบกิจการ	

165	โรงงาน	มาจากมากกว่า	21	ประเทศ	ด้วยเงินลงทุนกว่า	2.7	พันล้าน

เหรียญสหรัฐและได้สร้างงาน	49,000	ต�าแหน่ง	โครงการลองถั่นที่อยู่

ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง	ตั้งอยู่ที่จังหวัดดองไน	บนพื้นที่	8,000	ไร่	

(1,270	เฮกตาร์)	โดยแบ่งเป็นโครงการพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรม	33%	และ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อชุมชน	67%
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KTAM	ปล้ืมยอดขายกองทุนม่ังมีศรีสุข	
ช่วง	IPO	กวาดเงินลงทุนได้กว่า	5.2	พันล้าน

	 นางชวินดา	หาญรัตนกูล	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดเผยว่า	บริษัทประสบ

ความส�าเร็จในการเปิดจ�าหน่ายครั้งแรก	(IPO)	กองทุนมั่งมีศรีสุข	

ระหว่างวันที่	20-28	มีนาคม	2561	โดยมียอดขายรวมทั้ง	4	กองทุน	

กว่า	5,200	ล้านบาท	แบ่งเป็น	กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง	(KTMUNG)	

ประมาณ	560	ล้านบาท	จากทุนจดทะเบียน	1,000	ล้านบาท	กองทุน

เปิดกรุงไทยมีทรัพย์	(KTMEE)	ประมาณ	882	ล้านบาท	จากทุน

จดทะเบียน	1,000	ล้านบาท	กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ	(KTSRI)	

ประมาณ	1,617	ล้านบาท	จากทุนจดทะเบียน	2,000	ล้านบาท	และ

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ	(KTSUK)	ประมาณ	2,157	ล้านบาท	จากทุน

จดทะเบียน	2,000	ล้านบาท	และกองทุนจะเปิดจ�าหน่ายในครั้งถัดไปใน

วันที่	17	เมษายน	2561	โดยนักลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันท�าการ	

ถึงเวลา	12.00	น.	ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย	หรือ	ตัวแทนการ

จ�าหน่าย	(โบรกเกอร์)	กว่า	30	แห่งทั่วประเทศ	เงินลงทุนขั้นต�่า	1,000	

บาท		

	 ทั้งนี้	สาเหตุที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเนื่องจากกองทุนมั่งมี

ศรีสุข	เน้นการลงทุนโดยการจัดสรรเงินลงทุน	(Asset	Allcation)	ใน

หลายสินทรัพย์ทั่วโลก	เป็นการลงทุนแบบ	Fund	of	Funds	ที่อยู่ภาย

ใต้การบริหาร	และจัดการของบริษัท	และจะลงทุนในกองทุนใดกอง

ทุนหนึ่งใม่เกินร้อยละ	79	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	โดยมี

กลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด	(Active	

Management)	

	 กองทุน	KTMUNG	เน้นลงทุนในตราสารทุน	75%	ตราสารหนี้	

15%	และตราสารทางเลือก	10%	ส�าหรับผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ที่เสมือนลงทุนจริง	(ม.ค.16	–	ธ.ค.17)	ผลตอบแทนอยู่ที่	21.29%		

เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่	10.12%	โดยกองทุนใช้ผลตอบแทนร้อยละ	9	ต่อปี	เป็น

ตัวชี้วัด		

	 กองทุน	KTMEE	เน้นลงทุนในตราสารทุน	50%	ตราสารหนี้	

40%	และตราสารทางเลือก	10%	ส�าหรับผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ที่เสมือนลงทุนจริง	(ม.ค.16	-	ธ.ค.17)	ผลตอบแทนอยู่ที่	21.13%			

เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่	10.05%	ใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ	7	ต่อปี	เป็นตัวชี้

วัด		

	 กองทุน	KTSRI	เน้นลงทุนในตราสารทุน	25%	ตราสารหนี้	65%			

และ	ตราสารทางเลือก	10%	ส�าหรับผลการด�านินงานย้อนหลังที่

เสมือนลงทุนจริง	(ม.ค.16-ธ.ค.17)	ผลตอบแทนอยู่ที่	12.16%	เฉลี่ย

ต่อปีอยู่ที่	5.90%	ใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ	5	ต่อปี	เป็นตัวชี้

วัด	

	 กองทุน	KTSUK	ลงทุนในตราสารทุน	10%	ตราสารหนี้	80%			

และตราสารทางเลือก	10%	ส�าหรับผลการด�าเนินงานย้อนหลังที่

เสมือนลงทุนจริง	(ม.ค.16-	ธ.ค.17	)	อยู่ที่	8.63%	เฉลี่ยต่อปีอยู่

ที่	4.22%	ใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ	3	ต่อปี	เป็นตัวชี้วัด				

กองทุนนี้เหมาะส�าหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสาร	ภาวะ

เศรษฐกิจ	การค้า	การลงทุน	และทิศทางตลาด	และต้องการกระจาย

ความเสี่ยงจากการลงทุน	ในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายทั้งในและ

ต่างประเทศ	และต้องการโอกาสรับผลตอบแทนตามเป้าหมายของดัชนี

ชี้วัด				

	 ผู้ลงทุนต้องท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า	เงื่อนไข	ผลตอบแทน	

และความเสี่ยง	ก่อนตัดสินใจลงทุน	ผลการด�าเนินงานในอดีต	ผลการ

เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์	มิได้เป็นสิ่ง

ยืนยันถึงผลการด�าเนินงานในอนาคต	
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‘เอไอเอ็ม	รีท	แมนเนจเม้นท์’	
ส่องเทรนด์ต้ังกองทรัสต์ปี	61	คึกคัก	ชูศักยภาพทรัสต์	AIMIRT		

ม่ันใจให้ผลตอบแทนปีแรกประมาณ	7.38%	ตามคาดการณ์

	 นายอมร	จุฬาลักษณานุกูล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เอไอเอ็ม	

รีท	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด	ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย	

เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	มีวิชั่นที่จะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับความสนใจเป็น

อันดับแรกจากเจ้าของทรัพย์สิน	หากมีความต้องการจะจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า	(Real	Estate	Investment	

Trust	หรือ	REIT)	เพื่อระดมทุนน�ามาใช้ในการขยายธุรกิจ

	 โดยปัจจุบัน	เอไอเอ็ม	รีท	แมนเนจเม้นท์	ท�าหน้าที่เป็นผู้จัดการ

กองทรัสต์ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์	เอไอเอ็ม	อินดัสเทรียล	โกรท	หรือ	‘AIMIRT’	ที่เข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมปีนี้	ซึ่งกอง

ทรัสต์ดังกล่าวเริ่มต้นเข้าลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธิ์ห้องเย็นและคลังสินค้า

ของกลุ่ม	บมจ.	เจดับเบิ้ลยูดี	อินโฟโลจิสติกส์	และคลังสินค้าของกลุ่ม	TIP	

ซึ่งทรัพย์สินที่เข้าลงทุนนั้นมีผลการด�าเนินงานที่ดี	มีอัตราการเช่าพื้นที่	ณ	

สิ้นปีที่ผ่านมาเต็ม	100%	จึงมั่นใจว่ากองทรัสต์จะให้อัตราผลตอบแทนแก่ผู้

ถือหน่วยในปีแรกได้ประมาณ	7.38%	ตามที่คาดการณ์

	 นางสาวญาณิชศา	ชาติวุฒิกอบกุล	ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและนัก

ลงทุนสัมพันธ์	บริษัท	เอไอเอ็ม	รีท	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด	กล่าวว่า	ปัจจุบัน

มีกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจ�านวน	21	

กอง	โดยในปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่มีความคึกคัก	เนื่องจากมีกองทรัสต์ที่เข้า

จดทะเบียนเพิ่มเติมในตลาดหลักทรัพย์ฯ	เพิ่มขึ้นประมาณ	6	กอง	ซึ่งเป็นการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท	แบ่งเป็น	กองทรัสต์ประเภท

อาคารส�านักงาน	3	กอง	ได้แก่	GLANDRT,	BOFFICE	และ	B-WORK	กอง

ทรัสต์ประเภทโรงแรม	2	กอง	ได้แก่	GAHREIT	และ	SHREIT	และกองทรัสต์

ประเภทห้องเย็น	คลังสินค้า	โรงงาน	1	กอง	ได้แก่	AIMIRT	นอกจากนี้	ยังมี

พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ที่แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์	ก่อนที่จะสิ้นสุดมาตรการให้

สิทธิประโยชน์การลดภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สินที่แปลงสภาพ

เมื่อวันที่	31	ธันวาคม	2560	ที่ผ่านมา	อีกกว่า	7	กอง	ได้แก่	CPNRF	แปลง

สภาพเป็น	CPNREIT,	SSTSS	แปลงสภาพเป็น	SSTRT,		DTCPF	แปลง

สภาพเป็น	DREIT	รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ที่แปลงสภาพเข้ามารวมกับกอง

ทรัสต์ที่จัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว	ได้แก่	WHAPF	ที่แปลงสภาพมารวมกับ	WHART		

และ	TFUND	TLOGIS	TGROWTH	ที่แปลงสภาพมารวมกับ	TREIT

	 ขณะที่ภาพรวมผลตอบแทนของกองทรัสต์ในตลาดเฉลี่ยแล้วให้ผล

ตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้	แต่มีความเสี่ยงต�่ากว่าการลงทุนในหุ้น	จึงท�าให้

การลงทุนในกองทรัสต์เป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน	ที่

ต้องการผลตอบแทนสม�่าเสมอในระยะยาว	โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดหุ้นยังมี

ความผันผวน	เช่นเดียวกับทางด้านผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มให้ความสนใจ

น�าอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้จากค่าเช่ามาระดมทุนผ่านการจัดตั้งกองทรัสต์

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 นายจรัสฤทธิ์	อรรถเวทยวรวุฒิ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอไอเอ็ม	รีท	

แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด	กล่าวว่า	ประเมินแนวโน้มภาพรวมการจัดตั้งของกอง

ทรัสต์ในประเทศไทยในปีนี้	จะมีการจัดตั้งกองทรัสต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

และอาจจะเห็นการแปลงสภาพพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์เป็นกองทรัสต์เพิ่มขึ้น	

เนื่องจากมีข้อก�าหนดที่ยืดหยุ่นกว่า		ถึงแม้ปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีและลดค่าธรรมเนียมต่างๆ	ในการแปลงสภาพไปแล้ว		

	 ทั้งนี้	บริษัท	เอไอเอ็ม	รีท	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด	ถือเป็นผู้จัดการกอง

ทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน	

ก.ล.ต.	ซึ่งจุดแข็งของความเป็นอิสระ	ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของ

ทรัพย์สิน	จึงเปิดโอกาสในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินของผู้ประกอบ

การรายอื่นๆ	ได้ในอนาคต	และถือเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ

ที่ต้องการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจหรือการบริหารจัดการ

โครงสร้างทางการเงิน	ซึ่งจะส่งผลดีต่อความโปร่งใสในการตรวจสอบและ

ความเป็นกลาง	ตั้งแต่การคัดเลือกทรัพย์สินเพื่อเข้าลงทุน	การเจรจาต่อรอง

ราคาทรัพย์สินและเงื่อนไขต่างๆ	อย่างยุติธรรม			นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้

รับความเห็นชอบจากส�านักงาน	ก.ล.ต.	ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่สามารถ

บริหารกองทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ทุกประเภท	จึงท�าให้บริษัทฯ	

สามารถบริหารจัดการกองทรัสต์ที่เข้าลงทุนในทรัพย์สินได้อย่างหลากหลาย

อีกด้วย

20 www.HoonInside.com 3		April		2018



กรุงศรี	มองข้ึนค่าแรงข้ันต�่า
ท�าให้ต้นทุนการผลิตรวมเพ่ิมข้ึนไม่ถึง	1%	

ชี้ความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ

	 ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2561	ค่าแรงขั้นต�่าของ

ไทยจะปรับขึ้นทั่วประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ	5	ปี

หรือนับจากปี	2556	ซึ่งมีการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต�่า

สู่ระดับ	300	บาทต่อวัน	ในปี	2561	ค่าแรงขั้นต�่า

รายวันจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ	308-330	บาท	จาก	305-

310	บาท	ในปี	2560	หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	3.4	

วิจัยกรุงศรีประเมินว่า	การปรับค่าแรงขั้นต�่าครั้ง

นี้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้ม

ข้น	เช่น	อุตสาหกรรมเครื่องหนัง	เฟอร์นิเจอร์	และ

สิ่งทอ	และกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก	

(SME)	อย่างไรก็ตาม	ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดย

รวมยังค่อนข้างจ�ากัด	ทั้งในแง่ต้นทุนค่าจ้าง	ต้นทุน

การผลิต	และราคาสินค้าอุปโภคบริโภค	รวมถึงการ

เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ		

	 วิจัยกรุงศรีกล่าวในรายงานผลกระทบการขึ้น

ค่าแรงขั้นต�่าต่อเศรษฐกิจไทยว่า	ในภาพรวมการ

ปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต�่าครั้งนี้ค่อนข้างสอดคล้องกับ

สถานการณ์เศรษฐกิจในแง่ของเวลา	สาขาการผลิต	

และพื้นที่	หากพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างการ

เพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงาน	(ผลผลิตต่อแรงงาน

หนึ่งหน่วย)	กับการเพิ่มขึ้นของค่าแรงที่แท้จริง	จะ

พบว่าในช่วงก่อนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่าสู่	300	

บาท	การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงานช้ากว่าการ

เพิ่มขึ้นของค่าแรงที่แท้จริง	หรือส่วนต่างมีค่าเป็น

ลบ	(รูปที่	1)	ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบัน	(ข้อมูล

ล่าสุด	ณ	ปี	2560	ไตรมาส	3)	ผลิตภาพแรงงาน

เพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าแรงที่แท้จริงหรือส่วนต่างมีค่าเป็น

บวก	ซึ่งสะท้อนว่ายังมีช่องว่างให้ปรับขึ้นค่าจ้าง

เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการผลิตของ

แรงงานที่เพิ่มขึ้น		หากพิจารณาในแต่ละสาขาการ

ผลิต	พบว่าในปัจจุบันผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเร็ว

กว่าค่าแรงที่แท้จริงในทุกสาขาการผลิต	สอดคล้อง

กับภาพรวมของประเทศ	และหากประเมินในแง่ของ

พื้นที่	(รูปที่	2)	พบว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต�่าจะส่งผล

ให้ค่าแรงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่สอดคล้องกับการ

เติบโตของผลิตภาพแรงงานในแต่ละจังหวัด	ดัง

นั้นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่าครั้งนี้จึงสะท้อนความ

สามารถด้านการผลิตของแรงงานที่เพิ่มขึ้นในช่วง

เวลาที่ผ่านมา	

	 วิจัยกรุงศรีประเมินว่า	ผลจากการปรับขึ้น

ค่าแรงขั้นต�่าครั้งนี้จะท�าให้ต้นทุนการผลิตโดยรวม

เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ	1	การขึ้นค่าแรงขั้นต�่าในปีนี้

ที่เฉลี่ยร้อยละ	3.4	คาดว่าจะส่งผลให้ค่าจ้างของ

แรงงานในระดับอื่นๆ	ปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	โดย

รวมแล้วจะท�าให้ต้นทุนค่าแรงทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยร้อยละ	1.1	และจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทั้ง

ประเทศเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.95	ทั้งนี้	การเพิ่ม

ขึ้นของต้นทุนการผลิตสามารถจ�าแนกผลกระทบ

เป็นสองส่วน	ส่วนแรกคือ	ผลกระทบทางตรงร้อย

ละ	0.13	ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างเฉพาะ

ปัจจัยการผลิตด้านแรงงาน	ส่วนที่สองคือ	ผลกระ

ทบทางอ้อมร้อยละ	0.82	เป็นผลจากการเพิ่มขึ้น

ของราคาปัจจัยการผลิตอื่นๆ	หรือเป็นการเพิ่มขึ้น

ของต้นทุนค่าแรงที่แฝงอยู่ในราคาสินค้าขั้นกลาง

และวัตถุดิบ	นอกจากนี้	การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการ

ผลิตดังกล่าวคาดว่าจะส่งผ่านมายังราคาสินค้าผู้

บริโภคร้อยละ	0.62	ซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยผลักดันให้

อัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต�่าในปัจจุบันให้ทยอยเข้าสู่

กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใน

ช่วงกลางปีนี้	

	 การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศยังไม่ได้

รับผลกระทบ	ค่าแรงขั้นต�่าของไทยในช่วงหลายปีที่

ผ่านมาเพิ่มขึ้นช้ากว่ากลุ่มประเทศ	CLMV	(กัมพูชา	

สปป.ลาว	เมียนมา	เวียดนาม)	โดยนับตั้งแต่

ปี	2556	ที่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าครั้งใหญ่นั้น	

ค่าแรงขั้นต�่าของไทย	(ในรูปดอลลาร์สหรัฐ)	เพิ่มขึ้น

เฉลี่ยร้อยละ	3	ต่อปี	ต่างจากกลุ่มประเทศ	CLMV	ที่

ค่าแรงขั้นต�่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	3-16	ต่อปีในช่วง

เวลาเดียวกัน	อย่างไรก็ตาม	การเร่งตัวของค่าแรง

ในกลุ่มประเทศ	CLMV	ยังไม่สูงพอที่จะจูงใจให้เกิด

การไหลออกของแรงงานต่างด้าว	เนื่องจากค่าแรง

ขั้นต�่าของไทยในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่อน

ข้างมาก	(สูงกว่า	100	ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน)	อีก

ทั้งพื้นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศ	

CLMV	ยังมีค่อนข้างจ�ากัด	ส่งผลให้แรงงานต่าว

ด้าวมีแนวโน้มท�างานในประเทศไทยต่อไปอีกอย่าง

น้อย	3-5	ปี	หรือจนกว่าเมียนมาจะเข้าสู่ประเทศ

อุตสาหกรรมในระยะแรก	(ชาวเมียนมาที่ท�างานใน

ไทยมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ	70	ของแรงงานต่างด้าว

ทั้งหมดในไทย)

	 ภาคการผลิตบางกลุ่มอาจได้รับผลกระทบจาก

การปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต�่า	กลุ่มแรกคือ	อุตสาหกรรม

ที่ใช้แรงงานเข้มข้นและอยู่ปลายน�้าของสายพาน

การผลิต	ซึ่งได้รับผลกระทบมากทั้งผลทางตรง

และผลทางอ้อม	(รูปที่	3)	โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

เครื่องหนัง	เฟอร์นิเจอร์	และสิ่งทอ	เป็นต้น	กลุ่มนี้

ยังมีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะย้ายฐานการผลิต

ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากค่าแรงที่ถูกกว่า	

อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือ	ผู้ประกอบการขนาด

กลางและเล็ก	(SMEs)	เนื่องจากมีสัดส่วนการจ้าง

แรงงานที่ได้รับค่าจ้างขั้นต�่าสูงถึงราวร้อยละ	40	

โดยเฉพาะ	SMEs	ภาคเกษตรมีสัดส่วนของแรงงาน

ที่ได้รับค่าจ้างขั้นต�่ามากถึงราวร้อยละ	80	อย่างไร

ก็ตาม	ทางภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆ	เพื่อช่วย

เหลือ	SMEs	ทั้งโครงการช่วยเพิ่มผลิตภาพ	การให้

สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า	และการให้	SMEs	สามารถน�าค่า

จ้างรายวันไปหักค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้	

1.15	เท่า	จึงคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเหลือ	

SMEs	ในช่วงของการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบ

จากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่าได้ในระดับหนึ่ง	

	 โดยสรุปแล้ว	การเพิ่มค่าแรงขั้นต�่าครั้งนี้อาจ

ต้องระวังผลกระทบต่อภาคการผลิตบางกลุ่มโดย

เฉพาะกลุ่มที่ใช้แรงงานเข้มข้นและกลุ่ม	SMEs	

อย่างไรก็ดี	จากการวิเคราะห์ภาพกว้างทั้งประเทศ

พบว่า	การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ามีความสอดคล้อง

กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	อีกทั้งผลกระทบ

โดยรวมยังค่อนข้างจ�ากัดทั้งในแง่การเพิ่มขึ้นของ

ต้นทุนแรงงานเฉลี่ย	ต้นทุนการผลิตรวม	และราคา

สินค้าผู้บริโภค	รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงาน	คาด

ว่าการเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต�่าร้อยละ	1.0	จะส่งผล

ให้ค่าแรงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	0.31	และจะ

ท�าให้ต้นทุนของภาคการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.27	

ซึ่งจะส่งผ่านมายังราคาสินค้าผู้บริโภคร้อยละ	0.18	
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AECS	มองหุ้นไทย
แกว่งตัวในกรอบแคบ	1,760-1,795	จุด

-	แนะเก็งก�าไรระยะส้ัน

ก.ล.ต.	เสนอหลักเกณฑ์
ส�าหรับผู้ประกอบการใช้ฟินเทคให้บริการการลงทุน	

เพ่ิมโอกาสประชาชนเข้าถึงตลาดทุน	

	 บล.เออีซี	(AECS)	ประเมินหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ	1,760-1,795	จุด	เหตุ
กังวลการประกาศรายงานภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐฯ	ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกสะท้อนถึงแนวโน้มการปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อ	ขณะที่ตลาดหุ้น
ไทยในเดือน	เม.ย.	คาดยังผันผวนสูงและทิศทางลงเป็นต่อ	ขาดปัจจัยหนุน	ด้าน
ฝ่ายวิจัย	แนะเก็งก�าไรระยะสั้น	ชูหุ้นพลังงาน	อาทิ	PTT-PTTEP	และ	แบงก์	อาทิ	
KBANK-	SCB-BBL	-TMB	ตัวน�าตลาด
	 บริษัทหลักทรัพย์	เออีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	AECS	เปิดเผยถึงทิศทาง
การลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงสัปดาห์นี้	(2-5	เม.ย)	โดยทางฝ่ายวิจัยมองว่า	
ตลาดยังคงให้น�้าหนักกับการประกาศรายงานภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐฯ	ที่
มีก�าหนดเผยแพร่คืนวันศุกร์ที่	6	เม.ย.นี้	ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงแนวโน้มการ
ปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อ	และเป็นตัวแปรส�าคัญที่เฟดใช้เป็นเป้าหมายในการ
ด�าเนินนโยบายทางการเงิน	โดยล่าสุด	Consensus	คาดการจ้างงานนอกภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น	185,000	ต�าแหน่ง	ชะลอลงจากเพิ่มขึ้น	313,000	ต�าแหน่ง	และ
อัตราการจ้างงานคาดลดลงสู่	4%	จาก	4.1%	ในเดือนก่อนหน้า
	 ทั้งนี้ทางฝ่ายวิจัยมองว่า	หากตัวเลขดังกล่าวออกมาดีกว่าที่	Consensus	
คาดการณ์	อาจส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลต่อทิศทางการปรับตัวของอัตรา
เงินเฟ้อที่เร็วขึ้น	กดดันให้	Bond	Yield	สหรัฐฯ	ดีดตัวสูง	และท�าให้เฟดพิจารณา
การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดอัตราเงินเฟ้อ	กดดันการฟื้นตัว

ของตลาดหุ้นต่างประเทศ	
	 ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทย	ช่วงเดือน	เม.ย.	มองว่า	ยังขาดปัจจัยหนุน
ภายในประเทศ	โดยแกว่งตัวในกรอบแคบๆ	อีกทั้งยังถูกแรงกดดันจากปัจจัยลบ
ในต่างประเทศ	ส่งผลให้ภาคการลงทุนยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่องโดยให้กรอบ
การลงทุนแนวรับ	และแนวต้านไว้ที่ระดับ	1,760-1,795	จุด	โดยเน้นกลยุทธ์ราย
สัปดาห์	เหมาะสมส�าหรับการก�าไรระยะสั้น
	 ส�าหรับกลยุทธ์ลงทุนแนะน�าว่า	หาก	SET	ปิดหลุด	1,760	จุด	แนะน�าให้	
Stop	Loss	และ	Wait	&See	เนื่องจากมองดัชนีมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบ
ระดับ	1,730	จุด	แต่หากดัชนีสามารถยืนเหนือระดับ	1,760	จุด	แนะน�า	“	ทยอย
ขาย	หากมีก�าไร	และทยอยซื้อ	”	แนะน�าหุ้นกลุ่มพลังงานอาทิ	PTT,	PTTEP	
เนื่องจากได้อานิสงส์ราคาน�้ามันยังทรงตัวสูง	และไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ปรับโครงสร้างราคาน�้ามันหน้าโรงกลั่นใหม่	
	 นอกจากนี้	ยังแนะน�าหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์	อาทิ	KBANK	,	SCB	,	BBL	
,	TMB	เนื่องจากเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัว	หลังจากที่ราคาปรับตัวลดลงในช่อง
ก่อนหน้าจากแรงกดดันสงครามค่าฟี	พร้อมทั้งยังคงแนะน�าหุ้นกลุ่ม	Domestic	
Play	อาทิ	BCH,	RJH,	MINT,	ERW	เนื่องจากมองว่ายังมีอัตราการเติบโตที่	
แข็งแกร่ง	ส�าหรับหุ้นที่เตรียมDiv.	Yield	เกิน	3%	โดยจะขึ้น	XD	เม.ย.–พ.ค.	นี้	
ได้แก่	KKP,	AIT,	SC,	AP,	LH

	 ก.ล.ต.	เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลัก

ทรัพย์ในการน�าเทคโนโลยีทางการเงิน	(ฟินเทค)	มาใช้ในการวิเคราะห์	แนะน�า	

และตัดสินใจลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน	เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายปัจจุบัน

และรายใหม่ในการน�าเสนอบริการรูปแบบใหม่	ๆ	เพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนในการ

เข้าถึงและได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน	

	 ก.ล.ต.	เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลการใช้

เทคโนโลยีทางการเงิน	(ฟินเทค)	เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจในตลาด

ทุนน�าฟินเทคมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ลงทุน	อาทิ	การน�าอัล

กอรึทึม	(algorithm)	หรือชุดของค�าสั่ง	(coding)	ของคอมพิวเตอร์มาใช้ใน

กระบวนการคิดวิเคราะห์	ให้ค�าแนะน�า	และตัดสินใจลงทุน	ซึ่งถือเป็นการน�าเสนอ

บริการรูปแบบใหม่	ๆ	และช่วยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในวงกว้าง	สามารถใช้

ตลาดทุนในการลงทุนเพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว

	 ก.ล.ต.	ได้ศึกษาหลักเกณฑ์ในต่างประเทศ	เพื่อหาแนวทางในการก�ากับดูแล

ที่เหมาะสม	โดยเน้นให้การให้บริการได้มาตรฐานและค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

ลูกค้า	(putting	investors	first)	และได้มีการหารือเพื่อรับฟังความเห็นและข้อ

เสนอแนะจากผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องดังกล่าว	โดยแนวทางที่เสนอและเปิดรับฟัง

ความคิดเห็นในครั้งนี้	จะเสนอให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่จะน�าฟินเทคมาใช้	

จะต้องด�าเนินการ	ดังนี้

	 (1)	ก�าหนดเป็นนโยบายในระดับคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่จะให้

ความส�าคัญกับการน�าฟินเทคมาใช้

	 (2)	มีบุคลากรที่เข้าใจหลักการพื้นฐานในการน�าเทคโนโลยีมาใช้

	 (3)	เปิดโอกาสให้ผู้จัดการกองทุนหรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนา/พิจารณาน�าฟินเทคมาใช้

	 (4)	มีระบบควบคุมและสอบทานการท�างานของอัลกอรึทึม

	 (5)	มีระบบรองรับการเก็บรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า

	 (6)	มีการเปิดเผยขอบเขตและข้อจ�ากัดในการให้บริการของระบบให้ลูกค้า

ทราบ

	 ก.ล.ต.	ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์	

ก.ล.ต.	ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์	หรือ

โทรสาร	0-2263-6456,	0-2263-6071	หรือทาง	e-mail	phakhaku@sec.

or.th	หรือ	kunpatu@sec.or.th	จนถึงวันที่	27	เมษายน	2561					
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	เห็นสงครามการค้า	สหรัฐ-จีน	เห็นการตอบโต้	เห็น

การประชุม...เดือนนี้	บจ.ในตลาดหุ้น	มีประชุมผู้ถือหุ้นมากมาย	ก็อยากให้ผู้ถือ

หุ้น	ใช้สิทธิร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกันเยอะ	อย่างน้อยไปใช้สิทธิ	ไปซักถาม	แผนธุรกิจ	

ห้วงสงครามการค้าเกิดขึ้นแล้ว	จะรับมืออย่างใด	ภาพรวมตลาดหุ้น	คงแกว่งตัว

ไปมา	ทดสอบหัวใจ	คนเล่นหุ้นตลอดเวลา	สู้คร้า

	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,782.28	จุด	เพิ่มขึ้น	6.02	จุด	หรือ	0.34%	

มูลค่าการซื้อขาย	40,444.88	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	2,513.36	

ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	145.78	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศ

ขายสุทธิ	1,084.80	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ	1,574.35		ล้าน

บาท		

	 เจ๊สมหะทัย	พานิชชีวะ	แม่ทัพ

หญิง	AMATAV	ยิ้มน้อย	ยิ้มใหญ่	

ด้วยเห็น	รัฐบาลเวียดนามมอบ

หนังสือรับรองการจดทะเบียน

การลงทุนอนุญาตให้อมตะวีเอ็น

เข้าพัฒนานิคมฯแห่งใหม่โครงการ

อมตะ	ชิตี้	ฮาลอง	(AMATA	CITY	

HALONG)	จังหวัดกว่างนิงห์	เฟส

แรกบนพื้นที่กว่า	4	พันไร่	เพื่อ

รองรับอุตสาหกรรมทั่วไปและกลุ่ม

ไฮเทค	มั่นใจศักยภาพตอนเหนือแหล่งลงทุนใหม่เชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ตลาด

จีนและทั่วโลก	ชี้หลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จคาดสร้างรายได้กว่า	5,000	ล้าน

เหรียญสหรัฐต่อปี	และสร้างงานกว่า	300,000	ต�าแหน่ง

	 อีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยปี	2561	โตต่อเนื่องที่	4.0%YOY	ตามก�าลัง

ซื้อจากต่างประเทศที่ขยายตัวดีและการลงทุนที่ฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น	พื้นฐาน

เศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่งส่งผลให้	ทั้งภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าของ

ไทยจะยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญในปีนี้	โดยอีไอซีประเมินมูลค่าการส่งออกปี	

2561	ขยายตัวที่	5.0%YOY	และจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นที่	7.9%YOY	

	 ทั่นพระนาย	PSTC	ประเมินงบ	Q1/61	ก�าไรแจ่มกว่าปีก่อน-ทั้งปีรายได้บาน

ฉ�๋า	ส่วนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน	ขนาดก�าลัง

การผลิต	50	เมกะวัตต์ที่จังหวัดนิญถ่วน	ประเทศเวียดนาม	PSTC	ถือหุ้น	50%	

และ	GELEX	จะถือ	50%	มิ.ย.นี้	ก่อสร้าง-COD	มิ.ย.ปีหน้า	ประเมิน	IRR	11-12%	

ตั้งเป้ามีPPAที่เวีดยนาม100เมกฯ

	 FORTH	เผย	30	มี.ค.61	ส่ง		จีเนียส	ทราฟฟิค	บ.ย่อย	ลงนามสัญญาขาย

รถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ	(Smart	Patrol	Car)	กับ	ส�านักงานส่งก�าลัง

บ�ารุง	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	มูลค่า	898,810,700	บาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	

แบ่งเป็น	2ประเภท	ประกอบด้วย-	ประเภทที่1	จ�านวน	230	คัน	พร้อมติดตั้ง

อุปกรณ์	-	ประเภทที่2	จ�านวน	30	คัน	พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	

	 CPF	ให้บริการเสริฟอาหารส�าหรับผู้ป่วยและญาติ	ในโรงพยาบาลสินแพทย์	

ตอบสนองความต้องการอาหารสะอาดปลอดภัย	ถูกต้องตามหลักโภชนาการและ

ความต้องการของผู้ป่วยแต่ละบุคคล	โดยท�างานร่วมกับแพทย์และ	นักโภชนาการ

ของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด	ก่อนหน้านี้ให้บริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล

พระราม9	โรงพยาบาล	BNH	งานนี้รุกสู่ธุรกิจอาหารส�าหรับผู้ป่วยและญาติ	ลง

ลึกในรายละเอียด

	 พ่อมดน้อย	ดินแดน	AECS	ประเมินหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ	1,760-1,795	

จุด	เหตุกังวลการประกาศรายงานภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐฯ	ส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจโลกสะท้อนถึงแนวโน้ม	การปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อ	ขณะที่ตลาด

หุ้นไทยในเดือน	เม.ย.	คาดยังผันผวนสูงและทิศทางลงเป็นต่อ	ขาดปัจจัยหนุน	

ด้านฝ่ายวิจัย	แนะเก็งก�าไรระยะสั้น	ชูหุ้นพลังงาน	อาทิ	PTT-PTTEP	และ	แบงก์	

อาทิ	KBANK-	SCB-BBL	-TMB	ตัวน�าตลาด	

	 ดร.วิน		อุดมรัชตวนิชย์	มหาเทพแห่ง	บล.เคทีบี	ประเมินหุ้นไทยสัปดาห์นี้	

(2-5	เม.ย.)	ตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น	ปัจจัยกังวลต่างๆเริ่มลดลง	มองกรอบดัชนีใน

สัปดาห์นี้ที่	1,760-1,800	จุด	แนะเก็งก�าไรช่วงสั้นในหุ้นที่ราคาลงมามาก	และหุ้น

ที่มีปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจในประเทศ	หุ้นแนะน�า	PTT	,	CPALL	,	LH	,	ADVANC

ประชุม

บล.บัวหลวง	:	BEAUTY	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	25.50	บ.

บล.บัวหลวง	:	KSL	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.06	บ.

บล.บัวหลวง	:	HUMAN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	12.20	บ.

บล.จีเอ็มโอ-แซด	คอม	:	AMANAH	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	2.86	บ.	

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	DTAC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	46.00	บ.

บล.ฟิลลิป	:	KSL	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.10	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	HMPRO	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	15.40	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	INGRS	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	1.40	บ.	
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ROJNA	เผยวันน้ี	ได้รับเงินค่าหุ้นท้ังหมด

ท่ีถือใน	TICON	แล้ว1. 4.
	 นายวันจักร์	บุรณศิริ	กรรมการ	และ	ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและ
สนับสนุนธุรกิจ	บมจ.แสนสิริ	SIRI	เปิดเผยว่า	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2561บริษัท	
อาณาวรรธน์	จ�ากัด	(ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทที่บริษัทฯถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ100)	ได้
เข้าซื้อสามัญในบริษัท	กรุงเทพ	สกาย	สุขุมวิท	34	จ�ากัด	(“BKS34”)	จากผู้ถือ
หุ้นทั้งหมดของ	BKS34	จ�านวน	10,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	100บาท	หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	100	ของหุ้นทั้งหมดใน	BKS34	ทั้งนี้	ผลตอบแทนส�าหรับ
ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้มีมูลค่ารวมเท่ากับ	332,707,399.83	บาท	แบ่ง
ออกเป็นราคาซื้อขายหุ้น	จ�านวน	842,594.64	บาท	(ซึ่งเท่ากับมูลค่าทางบัญชี	
(Book	Value)	ของ	BKS34	ตามงบการเงนที่จัดท�าโดยฝ่ายบริหาร	(งบภายใน)	
ณ	วันที่	29	มีนาคม	2561)	และมูลค่าหนี้ทั้งหมดของกิจการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(เงินต้นและดอกเบี้ย	ณ	วันที่	29	มีนาคม	2561)	จ�านวน	331,864,805.19บาท	
ซึ่งเป็นมูลค่าที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
	 BKS34	ถือครองที่ดินบริเวณถนนสุขุมวิท	34	แขวงคลองตัน	เขตคลองเตย	
กรงเทพมหานคร	เนื้อที่รวม1	ไร่	95.1	ตารางวา	และไมได้ประกอบธุรกิจ	อื่นใด	

SIRI	ส่งบ.ย่อย	ซื้อกิจการ	BKS34	มูลค่ากว่า	
331.86	ลบ.	-	ระบุ	BKS34	ถือครองท่ีดิน	
1	ไร่	95.1	ตารางวา	บริเวณถนนสุขุมวิท34

	 นายจิระพงษ์	วินิชบุตร	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	สวนอุตสาหกรรม

โรจนะ	จ�ากัด	(มหาชน)	ROJNA	เปิดเผยว่า	ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	

1/2561	ของบริษัทฯ	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	23	มีนาคม	2561	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท

จ�าหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือใน	บริษัท	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น	

จ�ากัด(มหาชน)	"ไทคอน"	จ�านวน	478,699,619	หุ้น	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ	26.10	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทคอน	ใน

ราคาหุ้นละ	17.90	บาท	ให้แก่	บริษัท	เฟรเซอร์ส	แอสเซ็ทส์	จ�ากัด	โดยบริษัทฯได้

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้ว

นั้น

	 ทั้งนี้	บริษัทฯได้รับช�าระเงินค่าหุ้นดังกล่าวครบถ้วนแล้ว	เมื่อวันที่	2	เมษายน	

2561	

	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	("บริษัทจัดการ")	ใน

ฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง	

บีทีเอสโกรท	("กองทุน")ขอเรียนให้ทราบว่า	นายสุทธิพงศ์	พัวพันธ์ประเสริฐ	รอง

กรรมการผู้จัดการ	กลุ่มธุรกิจ	Real	Estate	&Infrastructure	Investment	ได้

ลาออกจากบริษัทจัดการ	มีผลให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ	บริษัทระบบขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	("บริษัทฯ")	และ	กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

ของกองทุนโดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2561	เป็นต้นไป

	 ทั้งนี้	บริษัทจัดการอยู่ระหว่างพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ

แทนต�าแหน่งดังกล่าว	และจะแจ้งให้ทราบต่อไปโดยกรรมการบริษัทฯ	และ	คณะ

กรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีอ�านาจหน้าที่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

บล.บัวหลวง	เผย	สุทธิพงศ์	พัวพันธ์ประเสริฐ	
รองกรรมการผู ้ จัดการ	กลุ ่มธุรกิจ	Real	Estate	
&Infrastructure	Investment	ลาออกจาก	BTSGIF	

2.

3.
	 นายอรินทร์	แจ่มนารี	ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท	ฟอร์ท	คอร์ปอเรชัน	
จ�ากัด	(มหาชน)	FORTH	เปิดเผยว่า	เมื่อวันที30	มีนาคม2561	บริษัท	จีเนียส	
ทราฟฟิค	ซีสเต็ม	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ	100	ได้
ลงนามในสัญญากับ	ส�านักงานส่งกัลังบ�ารุง	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
	 รายละเอียดโครงการ	ขายรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ	(Smart	Patrol	
Car)	2ประเภท	ประกอบด้วย
	 -	ประเภทที่1	จ�านวน	230	คัน	พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	ราคาคันละ	3,445,039	
บาท	รวมเป็นเงิน	792,358,970	บาท
	 -	ประเภทที่2	จ�านวน	30	คัน	พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	ราคาคันละ3,548,391	
บาท	รวมเป็นเงิน	106,451,730	บาท		
	 มูลค่าสัญญา	898,810,700	บาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ระยะเวลาด�าเนิน
การตามสัญญา	ภายใน	270	วัน	นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา	

FORTH	ขายรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ	

มูลค่า	898.81	ลบ.	ให้	ส�านักงานส่งก�าลังบ�ารุง	

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

	 นายไพรัตน์	วิวัฒน์บวรวงษ์	กรรมการผู้อ�านวยการบมจ.เอ็ม.ซี.เอส.สตี
ลMCS	เปิดเผยว่า	บริษัทฯได้ตกลงท�าสัญญาข้อตกลงการหางานกับ	Nippon	
STEEL&Sumikin	Engineering	Co.,Ltd.	โดยบริษัทดังกล่าว	จะเข้ามาเป็นตัวแทน
ของบริษัทฯในการเจรจางานกับลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ	โดยสัญญาดังกล่าว	จะมี
ผลตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2561	เป็นต้นไป	

5. MCS	จ้าง	Nippon	STEEL	&	Sumikin	เป็น
ตัวแทนเจรจางานกับลูกค้าใหม่ให้บริษัทฯ	
มีผล	1เม.ย.เป็นต้นไป

	 นางสาวปิยพร	พรรณเชษฐ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	
ยู	ซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)U	เปิดเผยว่า	ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	
10/2560เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2560	และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2561	
เมื่อวันที่	4	มกราคม	2561	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ�าหน่ายทรัพย์สิน	จ�านวน	8	
รายการ	ซึ่งรวมถึงที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์จ�านวน	17	ยูนิต	เนื้อที่
รวม	2	งาน	74.5ตารางวา	และที่ดิน	จ�านวน	9	แปลง	เนื้อที่	17	ไร่	1	งาน	59.4	
ตารางวา	ตั้งอยู่บริเวณต�าบลป่าไร่	อ�าเภออรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว	รวม
เรียกว่า	(“ทรัพย์สินที่จ�าหน�่าย”)	ในราคาขายรวมไม่ต�่ากว่า	154,600,000บาท		
เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2561	บริษัทฯได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินที่
จ�าหน่าย	ให้แก่บริษัท	แลนด์มาร์คพร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(“ผู้ซื้อ”)	ตามสัญญาจะ
ซื้อจะขายฉบับลงวันที่	20	มีนาคม	2561	แล้ว
	 เกณฑ์ที่ใช้ในการก�าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้
ขาย	โดยบริษัทฯ	ได้พิจารณาราคาประเมินทรัพย์สินตามราคาตลาด	ซึ่งประเมิน
โดยบริษัท	โดยบริษัท	ที.เอ.	มาเนจเม้นท์	คอร์โปเรชั่น	(1999)	จ�ากัดซึ่งเป็นผู้
ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯเนื่องด้วยทรัพย์สินที่จ�าหน่ายมี
ศักยภาพไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของบริษัทฯ	ดังนั้น	การจ�าหน่าย
ทรัพย์สินออกไปน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม	เพราะจะท�าให้บริษัทฯ	มีแหล่ง
เงินทุนที่สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ	และช�าระหนี้	เพื่อลดภาระ
ทางการเงินของบริษัทฯ

U	แจงขายทรัพย์สินท่ีดิน-ส่ิงปลูกสร้างฯท่ีสระแก้ว	
มูลค่าไม่ต�่ากว่า	154.60ลบ.ให้แลนด์มาร์คพร็อพเพอร์ต้ี	
เหตุไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของบริษัทฯ

6.
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	 นายวิวัฒน์	ปิยะวิโรจน์	(ที่	4	จากซ้าย)	รักษาการรองกรรมการผู้

อ�านวยการใหญ่สายการพาณิชย์	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็น

ประธานในพิธีเปิดงาน	"รักคุณเท่าฟ้า	2561"	ซึ่งจัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้า	

เนื่องในโอกาสครบรอบ	58	ปี	ในปี	2561	นี้	โดยมี	นายกรกฏ	ชาตะสิงห์	

(ที่	5	จากซ้าย)	ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย	บริษัท	การบินไทยฯ	

นายฉัตรชัย	ปานอยู่	(ที่	2	จากซ้าย)	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

บริษัท	ไทยสมายล์แอร์เวย์	จ�ากัด	และนาย	ณภัทร	เสียงสมบุญ	(ที่	3	จาก

ซ้าย)	The	New	Gen	Explorer	ของการบินไทย	ร่วมในพิธี	ณ	ศูนย์การค้า

สยามพารากอน

	 นายวุฒิชัย	เจริญผล	(กลาง)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	–	ไอที	และ
นางสาวสุชชวี	บรรจบดี	(ขวา)	ผู้จัดการอาวุโส	–	ธุรกิจบัตรเครดิต	“เคทีซี”	
หรือ	บมจ.บัตรกรุงไทย	ได้รับเกียรติจาก	บริษัท	ไมโครซอฟท์	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างานในยุคที่ดิจิทัลมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ	ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่	“ไมโครซอฟท์	เซอร์เฟซ	
(Microsoft	Surface)”	โดยเคทีซีได้ริเริ่มโครงการ	BYOD	(Bring	Your	Own	
Device)	ซึ่งมีพัฒนาการต่อเนื่องมาจากการท�า	KTC	Smart	Office	ซึ่ง
พนักงานสามารถล็อคอินเลือกที่นั่งท�างานได้เองภายในออฟฟิศ	โดยล่าสุด
ได้เปิดกว้างให้พนักงานสามารถน�าคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์ดีไวซ์ส่วนตัวมาใช้
ท�างานโดยเชื่อมต่อเข้ากับระบบของบริษัทฯ	ได้	จึงท�าให้ไม่มีข้อจ�ากัดเรื่อง
สถานที่และเวลาในการท�างาน	โดยเคทีซีจะเป็นผู้ช่วยคัดสรรอุปกรณ์ที่เหมาะ
สมกับการท�างาน	ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพ	อีกทั้งตอบ
โจทย์ไลฟ์สไตล์ของพนักงานให้ท�างานได้อย่างคล่องตัว	เพื่อสนับสนุนให้บุคลา
กรในเคทีซีมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี	อันจะน�าไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจสู่ภายนอกได้อย่างเข้าใจ	โดย
เฉพาะการท�าธุรกิจการเงินที่ต้องมีความถูกต้องแม่นย�าและปรับเปลี่ยนฉับไว
ตามเทรนด์	

การบินไทยฉลอง	58	ปี	จัดงาน	“รักคุณเท่าฟ้า	2561”	

พบบัตรโดยสารราคาสุดพิเศษ	
เคทีซีร่วมเสวนาปลดล็อคการท�างานในยุคดิจิทัล
บนเวทีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่	ไมโครซอฟท์	เซอร์เฟซ	

1. 2.
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	 หลังจาก	“อาร์เอส”	สยายปีกสู่ธุรกิจเฮลท์แอนบิวตี้	ด้วยการเปิดตัว

บริษัทใหม่	“ไลฟ์สตาร์”	เมื่อ	3	ปีที่แล้ว	จนวันนี้ประสบความส�าเร็จในธุรกิจ

นี้เกินความคาดหมายภายในเวลาอันรวดเร็ว	ขึ้นแท่นบริษัทมีเดียรายแรก

และรายเดียวในเมืองไทย	โดย	เฮียฮ้อ-สุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์	ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร	เผยว่า	ในปี	2561	บริษัทฯ	ตั้งเป้ามีรายได้กลุ่มธุรกิจสุขภาพ

ความงามและพาณิชย์	(Health&Beauty	and	Commerce)	3,500	ล้าน

บาท	เติบโตก้าวกระโดดสูงถึง	150%	จากปีก่อน	คิดเป็นสัดส่วน	65%	

ของรายได้รวมกลุ่มอาร์เอส	5,800	ล้านบาท	

	 นางศรัณยา	กระแสเศียร	(คนที่	2	จากซ้าย)	กรรมการผู้จัดการ	

และ	นางสาวรัชนี	ชาติบัญชาชัย	(ที่	1	จากซ้าย)	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ		

บริษัท	เซจแคปปิตอล	จ�ากัด	ร่วมแสดงความยินดี	กับ	นางสาวธิญาดา	

ควรสถาพร	(ที่	3	จากขวา)	กรรมการผู้จัดการ	และคณะผู้บริหาร	บริษัท	

เอเชีย	ไบโอแมส	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ABM	ในพิธี	“การซื้อขายหลัก

ทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ”	ณ	หอประชุมศุกรีย์	

แก้วเจริญ	อาคาร	B	ชั้น	3	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รัชดาภิเษก	

เมื่อเร็วๆ	นี้	

RS	ปี	61	รายได้กลุ่มสุขภาพความงาม

และพาณิชย์อู้ฟู่เกินครึ่งของรายได้รวม

เซจแคปปิตอล	ร่วมแสดงความยินดี	ABM	
เข้าเทรดวันแรก

3.
4.
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